



# สารวันผู้ป่วยสากล

## โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 30

( 11 กุมภาพันธ์ 2022 )

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบสารวันโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 30 ให้แก่เราคริสตชนเพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้ป่วยสากล ในหัวข้อ

**“จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก. 6:36)**

**การอยู่เคียงข้างผู้ทรมานทุกขุทรมานในแนวทางแห่งเมตตาจิต**

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ถึงทุกวันนี้ หลายคนประสบกับความเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว หลายคนมีญาติพี่น้องเจ็บป่วย เพราะข้อจำกัดของโรค ทำให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้ แต่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเชิญชวนเราให้อยู่ใกล้ชิดกันด้วยความรักเมตตาฝ่ายจิต พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาสารของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพิเศษ เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอย่างมีความหมาย โดยใช้แนวทางที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงมอบให้กับเรา ในเรื่อง *การอยู่เคียงข้างผู้ทรมานทุกขุทรมานในแนวทางแห่งเมตตาจิต*

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะนำเราให้ พิจารณาแบบอย่างแห่งความรักเมตตาขององค์พระบิดาเจ้าที่ทรงมอบพระบุตรของพระองค์ให้แก่โลก เพื่อนำมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาป โดยทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกคน ทรงรับเอาความเจ็บปวดแค้นเช่นเราทุกประการ และยังทรงเป็นแบบอย่างในการส่งต่อพระเมตตากรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรดาผู้อยู่ในความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยอีกด้วย ขอให้เราแต่ละคนได้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพในการส่งต่อพระเมตตากรุณาของพระเจ้าให้กับบรรดาผู้เจ็บป่วยด้วย

เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้อาณาไปอย่างมีความหมาย พ่อขอให้ทุกคนระลึกถึงในคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 ผู้ที่กำลังดูแลรักษาพวกเขา และผู้ที่กำลังทำหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้ และหากที่ใดที่สามารถประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากลได้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ภาครัฐและแต่ละสังฆมณฑลได้กำหนดไว้ และในพิธีบูชาขอบพระคุณดังกล่าว หากเป็นไปได้ควรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดี และขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องที่ผู้สูงอายุและเจ็บป่วยซึ่งไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรที่มีพันธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า โดยรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

พ่อขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในการรับใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีร่างกายและแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยต่อไป นอกจากนี้ พ่อขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่าน พร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างท่าน

ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย ได้เสนาอริวงวนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทานพระพรอย่างอุดมมายังทุกท่านตลอดไป

(พระสังฆราชชอแซฟ วุฒิลีศ แห่งลิสม)

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกสุขภาพอนามัย